

**A. CÂU HỎI ( 16 điểm ), gồm 6 câu hỏi:**

**Câu 1. ( 3,0 điểm )**

Pháp luật là gì? Theo em pháp luật có đặc điểm, vai trò gì trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội? Hãy nêu rõ sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành, hình thức thực hiện và các biện pháp bảo đảm thực hiện?

**Câu 2. ( 2,5 điểm )**

Thế nào là tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng? Là công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào? Để bảo vệ và tôn trọng tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng là công dân – học sinh, em phải có trách nhiệm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ trên?

**Câu 3. ( 2,0 điểm )**

“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”

(Trích câu nói của Bác Hồ)

Với câu nói nhẹ nhàng Bác dành cho trẻ em, chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự chăm lo của Bác. Để thực hiện tốt lời nói trên của Bác, các em hãy trình bày bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội? Qua đó gia đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm gì trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em?

**Câu 4. ( 3,0 điểm )**

Em hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Theo em công dân - học sinh cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

**Câu 5. ( 3 điểm )**

Có ý kiến cho rằng: “ Hòa bình là khát vọng của nhân loại”. Em hãy phân tích và làm sáng tỏ nhận định trên? Để thể hiện lòng yêu hòa bình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì học sinh cần phải làm gì?

**Câu 6: ( 2,5 điểm )**

Ca dao Việt Nam có câu:

“Khó mà biết lẽ, biết lời,

Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.”

Câu ca dao trên nói đến phẩm chất đạo đức nào? Nêu những hiểu biết của em về nội dung, biểu hiện và ý nghĩa của phẩm chất đạo đức đó?

## **B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ( 4,0 điểm )**

### **Tình huống 1: ( 2,0 điểm )**

Minh là lớp trưởng lớp 9A của một trường THCS, cao to, khỏe nhất lớp. Minh thường cậy thế bắt nạt các bạn yếu và học kém hơn mình, bắt các bạn đó phải chiêu đãi Minh bằng những cuộc chơi điện tử hoặc nộp các đồ dùng học tập cho Minh. Bạn nào có khuyết điểm chỉ cần nộp cho Minh một món quà nhỏ và Minh sẵn sàng bỏ qua khuyết điểm cho.

Hỏi:

- 1) Em có tán thành những việc làm của Minh và một số bạn trong lớp Minh không? Vì sao?
- 2) Các bạn của Minh phải làm gì để ngăn chặn việc làm đó?

### **Tình huống 2: ( 2,0 điểm )**

Anh Huy đi xe máy trên đường hoàn toàn đúng luật giao thông. Anh An đi phía sau vô tình va phải. Anh Huy quay lại nhìn thấy anh An bị ngã xuống đường và bị xây sát nhiều chỗ. Anh Huy biết rằng mình không phạm luật giao thông nên lẳng lẳng cho xe tiếp tục đi, không giúp anh An đứng dậy và sơ cứu các vết thương.

Hỏi:

- 1) Em có nhận xét gì về cách cư xử của Anh Huy ?
- 2) Nếu em là Anh Huy em sẽ có cách ứng xử như thế nào ?

*\* Lưu ý : Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.*

**-- HẾT--**